




ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวโสธรา อภัยวี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖


(นางสาวสมใจ อึ้งอัมพรวิไล)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวโสธรา อภัยวี
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๒๒๑)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) - อายุราชการ ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๓ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๗ ปี ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๖) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๘๑๑๑๘๙๔๒๒
๒. การพิจารณาคณะลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๗
๓. อื่นๆ (ระบุ).....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวโสธรา อภัยรี

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่รพส.๒๒๑)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดการตั้งครรภ์นอกมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การตั้งครรภ์นอกมดลูก เกิดจากการฝังตัวของไข่ที่ถูกผสมแล้วนอกโพรงมดลูก ร้อยละ ๙๕ เกิดขึ้น
ที่ท่อนำไข่ นอกจากนั้นอาจพบได้ทั้งไข่ ปากมดลูก และในช่องท้อง การตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตที่พบบ่อยที่สุดของการตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก ผู้ป่วยหลายรายกว่าจะทราบว่าตั้งครรภ์
นอกมดลูก มักพบว่ามีอาการแตกของท่อนำไข่และมีเลือดออกในช่องท้องปริมาณมาก ซึ่งอาจเป็น
อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ และต้องรักษาด้วยการผ่าตัดทันที

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๓๗ ปี ครรภ์ที่ ๔ คลอดครบกำหนด ๓ คน ไม่มีประวัติแท้ง
อายุครรภ์ ๑๑ สัปดาห์ มาโรงพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ด้วยอาการปวด
ท้องน้อยและมีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย ๒ วันก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์ตรวจร่างกายพบว่า
มีอาการกดเจ็บบริเวณท้องน้อยด้านขวา การตรวจภายในพบว่า ปากมดลูกปิด มีเลือดออกทาง
ช่องคลอดเล็กน้อย การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางหน้าท้องพบก้อนขนาด ๒.๘๓ cm x ๓.๕ cm
ที่ปีกมดลูกด้านขวาและไม่พบการตั้งครรภ์ภายในมดลูก ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และ
ภาพถ่ายรังสีทรวงอกเป็นปกติ สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๔ ครั้ง / นาที
ความดันโลหิต ๑๑๐ / ๖๐ มิลลิเมตรปรอท หายใจ ๒๐ ครั้ง / นาที แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นการตั้งครรภ์
นอกมดลูกที่ปีกมดลูกด้านขวา แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาลและวางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดในวันที่
๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เนื่องจากการผ่าตัดเร่งด่วนจึงเยี่ยมผู้ป่วยที่ห้องรอผ่าตัด
เพื่อวางแผนการพยาบาลผ่าตัด และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อผู้ป่วยมาถึง
ได้แนะนำตัวเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย สอบถามประวัติสุขภาพ ประเมินความพร้อมด้านร่างกาย
และจิตใจ พบปัญหาในระยะก่อนผ่าตัด คือ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดเนื่องจาก
เป็นการผ่าตัดครั้งแรก จึงให้คำแนะนำก่อนการผ่าตัด โดยเปิดโอกาสให้ซักถาม พูดคุย ให้กำลังใจ
และดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ในระหว่างการผ่าตัดช่วยส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผ่าตัดให้แพทย์
ตามขั้นตอนการผ่าตัดและดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการผ่าตัด เฝาระวังภาวะแทรกซ้อนที่
อาจเกิดขึ้นขณะผ่าตัด พบว่าผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดมีการเสียเลือด
๓๐๐ มิลลิลิตร ผู้ป่วยได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำจำนวน ๑.๕๐๐ มิลลิลิตร ปัสสาวะออกระหว่างการ
ผ่าตัดจำนวน ๒๕๐ มิลลิลิตร เมื่อเสร็จสิ้นการผ่าตัดเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูแลเช็ดทำความสะอาด

และแต่งตัวผู้ป่วยให้เรียบร้อย ประเมินสภาพความพร้อมของผู้ป่วยก่อนจำหน่ายออกจากห้องผ่าตัด วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ได้ประเมินภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่หอผู้ป่วย บริเวณแผลผ่าตัดแห้งดี ไม่มีการอักเสบ บวม แดง ไม่มีไข้ อุณหภูมิร่างกาย ๓๗ องศาเซลเซียส พบปัญหาว่าผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลผ่าตัด ได้อธิบายสาเหตุและแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อลดอาการปวดแผลผ่าตัด โดยการประคบแผลผ่าตัดเมื่อต้องเคลื่อนไหวร่างกาย หรือขณะไอ หรือจาม แนะนำการดูแลแผลผ่าตัด การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังการผ่าตัด การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การมาตรวจตามนัดและติดตามผลการตรวจชิ้นเนื้อ ผู้ป่วยได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๔ วัน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่พบปัญหาแทรกซ้อน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้และนัดมาตรวจหลังผ่าตัด วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐ น. ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกสูตินรีเวช ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดการตั้งครรภ์นอกมดลูกอย่างปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยมีความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ แนวทางป้องกันการพลัดหลง สูญหาย ของการส่งตรวจชิ้นเนื้อ (surgical pathology) วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้หน่วยงานมีแนวทางในการส่งตรวจชิ้นเนื้อ
๒. เพื่อป้องกันการพลัดหลง สูญหาย ของชิ้นเนื้อที่ห้องผ่าตัดได้ส่งตรวจ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรห้องผ่าตัดสามารถส่งตรวจชิ้นเนื้อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
๒. ผู้ป่วยได้รับผลการตรวจอย่างถูกต้อง โดยไม่มีการพลัดหลง สูญหาย ของชิ้นเนื้อ